



BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 15

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuybienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004, TẠI HOUSTON, TEXAS

**Thành phần
Ban Chấp Hành
2003-2005**

Ban Cố Vấn

Lễ Nghi và Trưng Tế

Ông Lê Văn Năm

Tổng Quát

Ông Lê Văn Trường

Văn Nghệ và Báo Chí

Ông Nguyễn Văn Thịnh

Xã Hội và Văn Hoá

Bà Hà Diệu Minh

Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đát

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Nguyễn Bửu Lân

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Trầm Lãng

Thư Ký

Ông Trần Văn Thanh

Thủ Quỹ

Bà Nguyễn Thị Quyên

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Giã Lê Vân

281-261-5844

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Từ tháng Chín trở đi thì trời đã bắt đầu vào mùa Thu. Vũ Trụ trong nhịp điệu tuần hoàn muôn thuở đã nhắc nhở cho chúng ta cùng hoà hợp với cảnh đất trời đổi mới.

Khởi đầu là những buổi sáng hừng đông có nắng âm âm làn da, nắng pha sắc hồng chan hoà trên ngàn hoa vạn lá; để rồi đôi ba lần vào trưa đi trong làn mưa bụi nhẹ rơi, bao lúc thả dạo chơi trong cõi đất trời lạnh lạnh, hít thở không khí trong lành; tiếp nối với cảnh chiều ngời đẹp, chiều có những buổi hoàng hôn rắng nắng vàng tận chân trời, có thu đi cho lá vàng rơi; và cuối cùng là về đêm, đêm có dáng thu đẹp lã bóng trăng rằm... đêm thu thì buồn lắm chị Hằng ơi!

Vũ Trụ và chúng ta đã hoà hợp bao tháng ngày qua trong cuộc sống và mỗi cuộc đời. Đến một lúc nào đó chợt vọng xa khơi, chúng ta muốn tìm về những ước mơ xưa và kỷ niệm chưa phai mờ, nhất là những ngày lễ hội đình làng. Những ngày đó giờ đã theo bước chân phiêu lãng của chúng ta, lánh nạn Cộng Sản, lang thang và định cư khắp bốn phương trời hải ngoại. Bao năm nay, chúng ta, đồng hương và thân hữu Biên Hoà, may mắn còn giữ được truyền thống tốt đẹp đó là tụ họp nhau, không ít thì nhiều, tổ chức ngày Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên, Thần Hoàng Biên Trấn.

Cũng trong tinh thần tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Ông, Hội Ái Hữu Biên Hoà năm nay vẫn tiếp tục tổ chức ngày Lễ Vía Ông vào Chủ Nhật 28 tháng 11 năm 2004 tại Houston, Texas. Vì ngài là Thần Hoàng nên con dân và thân hữu vùng Biên Trấn, hiện đang ở Houston, Texas và khắp nơi xa gần đã gởi tiền và lễ vật về trước đóng góp vào phần tổ chức ngày Lễ, sau có dịp tạ ơn Ngài.

Kính thưa Quý Vị,

Những ngày lễ hội được chúng ta đứng ra tổ chức, chúng ta luôn mong được thành tựu viên mãn và mãi mãi hy vọng con cháu thế hệ sau nối tiếp nhau phát triển những sinh hoạt tốt đẹp này. Đây là nền văn hoá tổ tiên truyền dạy chúng ta. Nền văn hoá được chúng ta giữ gìn và vun bồi nơi hải ngoại. Chúng tôi xin gởi đến Quý Vị đôi dòng thơ của Lâm Sông Đồng: "Lưu lạc bao xa, mấy nẻo đường? Nhớ ngày Lễ Hội, nhớ quê hương. Nhớ khoát lên mình hương hoa Bưởi. Tam Ân, Tứ Nghĩa áo tình thương. Thuở ấy dựng xây toàn Biên Trấn. Thời nay phát triển khắp tứ phương. Hiếu-Lễ-Trung-Hiền tự góc cội. Muôn đời hoa Bưởi vẫn thom hương"

Thân ái kính chào.

THƠ MỜI THAM DỰ

LỄ VÍA ĐỨC THƯỢNG ĐẰNG THẦN TRẦN THƯỢNG XUYÊN

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Khi còn ở tại quê nhà, chúng ta không một ai không một lần được nghe và đọc qua tiểu sử của Đức Ông Trần Thượng Xuyên. Ngài là một vị công thần thuở xưa đã có công khai phá và tạo dựng nên miền đất hoang sơ Biên Hoà, nay trở thành một tỉnh trù phú nhất nhì của miền Nam nước Việt Nam.

Là những con dân sinh trưởng và lớn lên tại Biên Hoà, thông lệ hằng năm vào ngày 23 tháng 10 Âm Lịch, người dân Biên Hoà có truyền thống tổ chức Lễ Vía Đức Ông tại đình Tân Lân thật linh đình và rầm rộ.

Năm nay cũng trong tinh thần tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến bậc tiền nhân đã có công khai phá và tạo dựng nên miền đất Biên Hoà, Hội Ái Hữu Biên Hoà tại Houston, Texas noi theo truyền thống tốt đẹp này tổ chức:

Lễ Vía

Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên

Vào lúc 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2004

Tại Sharpstown Community Center 6600 Harbor Town, Houston, Texas 77036

(Trên đường Bellaire phía sau khu tiệm phở Tân Lộc, nhà hàng Thai Spice, gần đường Mary Bates)

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu nhín chút thì giờ quý báu đến tham dự buổi Lễ Vía Ông. Sau phần nghi lễ cúng tế và múa lân của Đoàn Lân Thiểu Nhi là phần thọ lộc và hàn huyên tâm sự. **Sự hiện diện của Quý Vị sẽ giúp cho buổi lễ được thêm phần long trọng và thành tựu viên mãn.**

Hội Ái Hữu Biên Hoà

(Ban Lễ Vía Đức Ông)

Trân trọng kính mời

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Ban Cố Vấn Lễ Nghi: Ông Lê Văn Năm và Ông Lê Văn Trường, điện thoại: (832) 788-1818

Trưởng Ban Lễ Vía Đức Ông: Anh Từ Phước Hạnh, điện thoại: (713) 398-9590

Thủ Quỹ: Cô Giã Lê Vân, điện thoại: (281) 261-5844

NHỮNG TÂM LÒNG VÀNG

Sau đây là danh sách sơ khởi Quý Đồng Hương và Thân Hữu đóng góp vào ngày Lễ Vía Đức Ông:

**Anh Chị Nguyễn Dân Lợi và Thân Thị Ngọc Mai (Garden Grove, CA): \$200 dollars **Anh Nguyễn Liễu (Houston, TX): \$50 dollars **Bác Lê Văn Năm (Houston, TX): \$50 dollars **Anh Lê Văn Trường (Houston, TX): \$50 dollars **Anh Lưu Phước (Sugar Land, TX): \$50 dollars **Anh Chị Vinh, Tuyết (Cali.): \$20 dollars. **Anh Trường Giang Nguyễn Văn Thịnh (Hou., TX): \$50 dollars **Anh Lê Văn Yên: (Houston, TX) \$50 dollars. **Siêu Thị Đồng Khánh (Harvey, LA): 1 con heo quay **Ông Giã Bội (Biên Hoà, Việt Nam): 1 con heo quay và 30 đôn chà lưa, rượu cúng **Anh Từ Phước Hạnh (Houston, TX): 1 con heo quay, chè đậu, sương sa **Anh Huỳnh Phước Hải (Houston, TX): Mâm trái cây **Anh Nguyễn Bửu Lân (Houston, TX): 2 chục bông huệ **Anh Trần Văn Thanh (Katy, TX): 4 chậu bông cúc **Chị Ngũ Ánh Vân (Cypress, TX): 2 mâm xôi **Chị Nguyễn Lan (Houston, TX): Mì xào chay **Bà Vương Tô (Hou., TX): Mì xào mặn **Bà Lý Kiều (Houston, TX): 1 thùng quít **Bà Thái Thị Sanh (Seattle, WA): 1 thùng quít **Anh Nguyễn Văn Đức (San Antonio, TX): 1 con heo quay **Chị Hà Diệu Minh (Houston, TX): Nhang đèn, bánh mì **Nữ nhạc sĩ Duy Nghi (Houston, TX): Com chiền **Anh Hân, Anh Hải (Houston, TX): Quay phim, Chụp hình.

Mọi sự đóng góp, kính xin Quý Vị liên lạc: Cô Giã Lê Vân điện thoại: 281-261-5844 - Anh Từ Phước Hạnh: 713-398-9590 (C) hay gọi về địa chỉ của Hội hoặc gọi số 281-933-3127. Chân thành cảm ơn.

Cầu Gành Nổi Nhịp

Nghĩa Sĩ Giúp Quê Xưa

Thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2004, Anh Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt đã được dịp gặp Luật Sư Tom Tùng Hoàng tại văn phòng làm việc toạ lạc số 7011 Harwin Dr. Suite 108. Houston, Texas, 77036, để trình bày việc tìm ngân quỹ tài trợ cho những sinh hoạt Hội trong chiều hướng bất vụ lợi và thiện nguyện. Với thân tình quen biết cũng như giúp đỡ Hội bao năm qua, Luật Sư đã hân hoan góp ý và thảo luận cùng anh Hội Trưởng. Được biết mỗi tháng tiền chi cho việc in Bảng Tin là \$40 dollars, Luật Sư đã cho phép Hội được in Bảng Tin tại văn phòng làm việc không tốn gì cả. Ngoài ra, Luật Sư còn ký tặng Hội \$100 dollars. Anh Hội Trưởng đã thay mặt Hội chân thành cảm tạ sâu xa trước nghĩa cử cao quý của Luật Sư đã dành cho Hội.

Hội Ái Hữu Biên Hòa chân thành cảm ơn Quý Đòng Hương và Thân Hữu:

Tặng quỹ Hội: **Anh Nguyễn Phương (Cypress, TX): \$50 dollars** Ông Bà Vũ Văn Hoa (Houston, TX): \$30 dollars** Anh Chị Nguyễn Anh Tuấn (Seattle, WA): \$100 dollars** Bác Trần Văn Linh (Baton Rouge, LA): \$100 dollars** Bác Lê Văn Nhơn (Long Beach, CA): \$50 dollars** Anh Trường Giang Nguyễn Văn Thịnh (Houston, TX): \$50 dollars** Luật Sư Tom Tùng Hoàng (Houston, TX): \$100 dollars. **Tặng tiền mua tem:** **Anh Lương Bác (Italy): \$10 Euro** Anh Nguyễn Kim Lộc (Chicago, IL): \$30 dollars. ** Ông Bà Hứa Văn Nhân (Farmers Insurance – Houston, Texas): \$50 dollars.

Tản Mạn TÌNH QUÊ

(Trường Giang NTL Biên Soạn)

Đề Tưởng Nhớ Các Bậc Nhân Sĩ Của Tỉnh Biên Hòa

(Tiếp theo kỳ trước)

Ông LƯƠNG VĂN LỰU

Ông Lương Văn Lựu tục danh là thầy Tư Lựu. Đòng bào thành phố Biên Hoà thường gọi Ông với tục danh này vì trước đây ông là Chánh Thư Ký Sở Trường Tiền sau này là Ty Công Chánh. Ngoài ra Ông còn giữ những chức vụ như: Trưởng Ty Tài Chánh Tỉnh, Phó Quận Trưởng Quận Đức Tu. (Biên Hoà).

Ông là một nhà sưu khảo và là tác giả toàn tập Biên Hoà Sử Lược rất có giá trị về văn học sử của tỉnh Biên Hoà.

Tôi được biết Ông trong một cuộc thi giải “Khôi Nguyên Vọng Cổ” được tổ chức mừng ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1957.

Ngày 20-7-1954, Hiệp Định Genève được ký kết chia đôi đất nước Việt Nam, bên kia sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) tỉnh Quảng Trị thuộc về Cộng Sản Bắc Việt, bên này sông Bến Hải thuộc về Quốc Gia Tự Do. Năm 1955, nền Đệ Nhất Cộng Hoà được thành lập với dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ngọn gió mới đã thổi mát khắp miền Nam sau hơn 20 năm chiến tranh Việt Pháp gây bao tang tóc trên quê hương. Các phong trào sinh hoạt của thanh thiếu niên được chính phủ cho phát động từ thành thị đến thôn quê tạo thành một sắc thái sinh động vui tươi từ Bến Hải đến mũi Cà Mau.

Tôi là một trong sáu thí sinh được vào chung kết của giải “Khôi Nguyên Vọng Cổ” mà Ông Lương Văn Lựu là Chánh Chủ Khảo bên cạnh sáu vị giám khảo của cuộc thi.

Tôi là thí sinh dự thi với những bản vọng cổ đều tự soạn, điểm đặt biệt này đã góp phần đem lại kết quả chung kết: Tôi nhận bằng khen và quà tặng từ tay của Ông Tỉnh Trưởng Biên Hoà (Thiếu Tá Hoàng Mạnh Thường) và của Ông Lương Văn Lựu, Chánh Chủ Khảo cuộc thi.

Cũng nhờ cơ duyên này mà tôi được Ông Lương Văn Lựu khen ngợi và khuyến khích cho cậu thanh niên mà tuổi đời chỉ mới 17 luôn cung kính khếp nép bên bậc trưởng thượng khả kính này.

Kỷ niệm giữa tôi và Ông Lương Văn Lựu rất là nhiều:

Tôi làm sao quên được những tờ giấy bạc mà Ông đã bỏ vào túi áo của tôi mỗi lần tôi qua đò ngang sang bến chợ để thăm Ông tại Ngã Ba Cây Chàm. Tôi rất ái ngại và luôn từ chối nghĩa cử này, nhưng Ông luôn bảo tôi rằng: “Cậu Linh hãy giữ lấy mà đi qua đò đến thăm tôi. Đừng ngại, tôi xem cậu như con tôi, đừng ngại.” (nguyên văn). Và cứ như thế, mỗi lần tôi đến thăm Ông, khi từ tạ ra về là Ông đều cho tôi tiền. Vì quá quý trọng Ông nên tôi dần cũng quen với cảnh trạng đầy tình nghĩa này. Nhà sách Huỳnh Hiệp ở trong khu đầu chợ Biên Hoà là nơi tôi thường ghé qua mua sách trước khi xuống bến đò để qua sông về nhà.

Nơi trang đầu của mỗi quyển sách đều được tôi ghi hàng chữ: “Quyển sách này của ân nhân: Ông Lương Văn Lựu cho. Phải rán mà học giỏi” (nguyên văn).

- Tôi làm sao quên được những buổi cơm vào những ngày mừng Hai Tết tại nhà Ông mà món “thịt kho Tàu” do bà Lương Văn Lựu nấu thật là ngon tuyệt.
- Tôi làm sao quên được những đĩa cơm “khỏi phải trả tiền” mà Ông Bà đã dành cho tôi, khi Ông Bà mở quán cơm “Cây Chàm” sau khi về hưu, lúc bấy giờ tôi đang phục vụ tại Bộ Chỉ Huy/Tiểu Khu Biên Hoà chỉ cách quán cơm chừng 200m.
- Tôi làm sao quên được những lời dạy bảo của Ông khi tôi đến thăm một người Thầy, một bậc trưởng thượng đáng kính, bấy giờ đôi mắt Ông đã mù vì biến chứng của bệnh. Đôi tay Ông sờ soạn tim tôi và vuốt nhẹ trên má tôi...rất là triu mến. Ngồi bên Ông, lắng nghe từng lời khuyên nhủ của bậc trưởng thượng, đó cũng là món quà sau cùng đầy tình nghĩa yêu thương mà Ông đã cho tôi vào những ngày cuối đời.

Và ... , làm sao tôi quên được một buổi chiều mưa đầu mùa của tháng Tư năm 1992, tôi đã nhỏ lệ tiễn đưa người Thầy, người ơn của mình đã nhắm mắt xuôi tay về cõi vĩnh phúc, để lại bao luyến thương của đồng bào trong thị xã Bình Trươc, Biên Hoà và các vùng lân cận. Sự nghiệp về văn học sử của Ông, công đức và nhân phẩm cao quý của Ông còn để lại mãi sau này cho các thế hệ.

Bài thơ tiễn hành sau đây của Ông Lương Văn Lựu làm tặng cho Anh Võ Hà Khuê, Chánh Tế Đình Tân Lân hiện định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. USA. Bài thơ này được viết lại bởi cô Hương con gái út của Ông, vì lúc ấy mắt ông đã mù, mọi sáng tác đều nhờ cô Hương viết lại cả.

Tiễn Hành

Hơn nửa đời người ở Việt Nam
Bạn bè, thân tộc thất tình thâm
Hết lòng thành kính; Thần, Tiên, Phật
Luôn nghĩ tài bồi: Đức, Nghĩa, Nhân
Âm nhạc, cung đàn còn giữ tiếng
Quan hôn, tang tế vẫn lưu tâm
Từ nay vắng bóng nơi đình đám
Thương nhớ tâm rơi, ngân lệ thâm!

Một nén hương lòng, con xin dâng về quê Biên Hoà để nhớ nghĩa ơn cao trọng của vị nhân sĩ tinh nhà.

Vào Thu 2004. Trường Giang NTL

Phái nữ biết thoa son từ lúc 7 tuổi

(Hoàng Mai Đạt Biên Soạn)

Con gái trưởng thành sớm hơn con trai, và có lẽ quá sớm. Theo một phúc trình mới đây, con gái tại Anh Quốc đã biết trang điểm ở tuổi rất nhỏ. Nghiên cứu của hội Mintel - một hội thông tin dành cho giới tiêu thụ - cho biết 60% em gái từ 7 tuổi đến 10 tuổi đã biết dùng son. Không chỉ thoa son lên môi mà thôi, nhiều em còn biết xức nước hoa. Các em đã bắt chước mẹ và những thần tượng.

Trẻ em biết dùng son phần là điều không gây ngạc nhiên cho cha mẹ. Thế nhưng đối với những hội bảo vệ gia đình, họ cho rằng những công ty cần kiểm soát quảng cáo mà trẻ em có thể xem được. Một viên chức cho biết trước khi trở thành thiếu nữ, nhiều em đã biết chọn mỹ phẩm, biết dùng những sản phẩm dành cho làn da và sản phẩm vệ sinh.

Hội đã phỏng vấn gần 6,000 em gái từ 7 đến 19 tuổi. Kết quả cho thấy đến 14 tuổi, 90% em gái đã thường xuyên thoa son, đánh phấn và vẽ mắt. Mặc dù con gái thường bắt chước mẹ và muốn làm người lớn, các viên chức đã khuyên các công ty hãy cẩn thận, tránh đưa trẻ em ra khỏi tuổi ngây thơ.

Thí dụ như trẻ em không nên dùng một loại son gọi là “Luscious Lips” (Đôi Môi Dục Vọng). Một viên chức nói rằng phái nữ trang điểm để thu hút phái nam, mà biết thoa son ở tuổi quá nhỏ thì không nên.

Bảng Tin Hằng Tháng Số 15 được Anh Lương Bác (Italy) tặng \$10 tiền Europe & Ông Bà Hứa Văn Nhân (Farmers Insurance, Houston, TX) \$50 dollars mua tem và sự bảo trợ của Anh Lâm Sông Đồng.